

การพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

นำเสนอเมื่อ : 8 มิ.ย. 2558

สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ตามที่

ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 และที่ ศธ 0206.7/215 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554 นั้น

ปรากฏว่าขณะนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคน มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการพัฒนา แต่ยังไม่ได้อนุมัติเข้ารับการพัฒนา หรือบางคนได้เข้ารับการพัฒนาแล้วแต่ขาดความรอบคอบ ไม่ได้ตรวจเช็คระยะเวลาในการพัฒนาครบ 3 ปีแล้ว ต่อมาได้รับการพิจารณาให้เลื่อนวิทยฐานะ ทำให้เสียโอกาสในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะดังกล่าว

จึงขอนำหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

1.

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติในการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ แม้จะยังไม่ได้อนุมัติขอรับการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็สามารถขอเข้ารับการพัฒนาได้ก่อน

2.

ผลการพัฒนานำไปใช้ในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ ภายใน 3 ปี นับแต่วันสำเร็จหลักสูตรการพัฒนา

3.

ผู้มีคุณสมบัติสามารถยื่นความประสงค์ขอรับการพัฒนาดังกล่าวที่ส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่สังกัดอยู่

ซึ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าวจะรวบรวมรายชื่อผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการพัฒนามาแจ้งไปยังหน่วยดำเนินการพัฒนา ภายในวันที่ 10 ของเดือน และหน่วยดำเนินการพัฒนาจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทราบภายในวันที่ 25 ของเดือน

ดังนั้น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติที่จะขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ไปยื่นขอเข้ารับการพัฒนาไว้เสียแต่เนิ่นๆ และผู้ที่ได้รับการพัฒนามาแล้ว ก็ต้องสำรวจวัน เดือน ปี ที่สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาด้วยว่า ครบ 3 ปีแล้วหรือยัง เพื่อจะได้ยื่นขอรับการพัฒนาดังกล่าวทันเวลาที่และไม่เสียโอกาสในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการพิจารณาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะนั้น

คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ. โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ สำนักงาน ก.ค.ศ.

ที่มา [มติชน](#) 8 มิถุนายน 2558